

Số: /TB-UBND

Xín Mần, ngày tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Vũ Thị Hòa – PCT UBND huyện tại Hội nghị Giao ban khối Văn hoá - Xã hội quý I năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, ngày 03/04/2024 tại phòng họp tầng 4 – Trụ sở Văn phòng HĐND&UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Giao ban khối Văn hoá – xã hội quý I năm 2024.

Thành phần dự Hội nghị:

- Đồng chí Vũ Thị Hòa – UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện – phụ trách khối Văn hóa- xã hội, Chủ trì hội nghị;

- Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Lãnh đạo các cơ quan khối Văn hoá-xã hội; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện, phóng viên trung tâm Văn hóa-Thông tin &Du lịch dự và đưa tin.

- 19/21 cơ quan khối VHXH dự hội nghị, vắng: bệnh viện Đa khoa Nà Trì (có lý do), Hội Nghệ nhân dân gian (không có lý do). Có 03 cơ quan cử cấp phó dự: Bảo hiểm xã hội, Trường THCS-THPT Nà Trì, Hội Nạn nhân chất độc da cam.

Tại Hội nghị Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực khối tóm tắt dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ của khối Văn hóa- Xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024; Các ngành, đơn vị thảo luận, đề xuất phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024, đồng chí Vũ Thị Hòa - PCT UBND huyện đánh giá và kết luận giao nhiệm vụ như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

##### 1. Kết quả đạt được

Trong quý I năm 2024, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp hướng dẫn sát sao về chuyên môn của các Sở, ban ngành của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện tới xã, thị trấn các cơ quan trong khối Văn hóa - xã hội đã tích cực chủ động tham mưu, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công cơ bản hoàn thành đúng hạn.

Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm 2024 cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn, thành lập đoàn với 39 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ IX năm 2024, kết quả đạt 11 huy chương;

Quản lý tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Tham gia 01 gian

hàng giới thiệu sản vật địa phương trong chương trình “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2024” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Phối hợp tổ chức Lễ hội Gầu tào tại thôn Suối Thầu. Thành lập đoàn tham gia các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; tham dự Lễ hội Hoa Sơn (Lễ hội Gầu Tào) năm 2024 tại huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang tổ chức thành công Hội chợ việc làm. Tổ chức đưa lao động đi học tập, làm việc, trao đổi kinh nghiệm về giải quyết việc làm ở các đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kết nối với các đơn vị tổ chức khám bệnh miễn phí cho bà con nhân dân tại xã Thu Tà và Trung Thịnh; triển khai hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác tư vấn, đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm cho người lao động; hoạt động phong trào của các cấp Hội được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả

## **2. Tồn tại, hạn chế**

Thiếu giáo viên ở các bậc học làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, nhất là giáo viên tiểu học, giáo viên Toán, Tin học, Ngoại ngữ, vẫn còn giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục 2019.

Nhận thức của người dân về tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh vẫn còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết... đôi lúc có nơi chưa được thường xuyên và kịp thời, nội dung hình thức tuyên truyền chưa thực sự phong phú, chưa thu hút được đông đảo lượt người xem và nghe. Nhận thức của người dân về tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh vẫn còn hạn chế.

Công chức văn hoá xã hội một số xã đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, chưa chủ động triển khai nhiệm vụ kế hoạch, công tác thông tin báo cáo chưa thường xuyên, đúng tiến độ.

Các đơn vị doanh nghiệp nợ đọng ngày càng tăng, mặc dù đã thành lập tổ liên ngành đến trực tiếp đơn vị để làm việc đôn đốc thu nợ; chủ một số doanh nghiệp không hợp tác.

Công tác vận động xây dựng quỹ Hội cũng như xã hội hóa trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cũng còn gặp nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra giám sát của các đơn vị chức năng trong việc thực hiện tại cơ sở chưa được thường xuyên.

## **II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI**

### **1. Nhiệm vụ chung**

- Các cơ quan, đơn vị trong khối và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của ngành, của cơ quan ngay từ đầu năm và triển khai theo kế hoạch đề ra, hàng năm khảo sát, đánh giá hiệu quả. Cán bộ các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình hành động các nhân và có báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động các nhân hàng năm.

- Các cơ quan, đơn vị trong khối và UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi nắm bắt thông tin để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc mua sắm, đấu thầu theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với giá thị trường.

- Rà soát lại các chỉ tiêu được giao, có giải pháp cụ thể, có lộ trình đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đúng kế hoạch; riêng đối với chỉ tiêu ngành BHXH, để nâng cao tỷ lệ người lao động tham gia BHXH tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động tham gia đóng bảo hiểm cho người thân đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.

- Giao Phòng Nội vụ xây dựng khung công việc cho các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ theo từng tháng và năm, thời gian xong trước ngày 1/2/2024. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá cán bộ theo khung công việc.

## **2. Đối với lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo**

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo Đề án của tỉnh, kế hoạch của huyện về nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2023-2030, gắn với thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và làm tốt công tác duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần hàng ngày đạt 98,9%.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục: Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; tham mưu cho UBND huyện triển khai đánh giá, khảo sát chất lượng giáo viên, học sinh các bậc học; thực hiện khảo sát chất lượng cuối năm học đối với học sinh từ khối lớp 1 đến khối 9; xét tốt nghiệp THCS, xét hoàn thành chương trình tiểu học; Tổ chức tổng kết năm học.

Thành lập Ban chỉ đạo và thực hiện quy chế thi tốt nghiệp THPT cấp huyện năm 2024; chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ khởi công các hạng mục nhà lớp học, nhà lưu trú và công trình đã được phân bổ kinh phí; thực hiện mua sắm đồ dùng, thiết bị dạy học cho các trường.

Đánh giá hiệu quả việc sáp nhập trường Tiểu học và THCS để tham mưu tiếp tục thực hiện sáp nhập trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương. Xây dựng lộ trình chuyển học sinh từ điểm trường về trường chính, rà soát cụ thể từng điểm để nâng cao được chất lượng giáo dục; thực hiện xóa bỏ các lớp ghép theo kế hoạch. Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch năm 2024;

Liên quan tới việc kê thừa giờ: Rà soát lại số tiết dạy theo thời khóa biểu của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định (có tên cụ thể của từng giáo viên, từng trường) và thanh toán chế độ theo đúng các quy định hiện hành, không thanh toán chồng chéo trùng lặp chế độ.

Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh; công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài; chỉnh trang khuôn viên trường lớp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ học sinh không để xảy ra tình trạng học sinh phát ngôn thiếu chuẩn mực, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông...

**\*Các trường THPT trên địa bàn:** Quán triệt tới học sinh về việc sử dụng các dịch vụ như nhà nghỉ, quán hát phải có sự cho phép, giám sát của gia đình hoặc nhà trường.

### **3. Đối với lĩnh vực Lao động-TB&XH, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, an sinh xã hội.**

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; Từng bước cải thiện, nâng cao mức sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hơn hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đẩy nhanh tiến độ mở các lớp nghề theo Kế hoạch; Đề xuất các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề trong năm 2024. Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với việc giải quyết việc làm sau khi người học hoàn thành khóa học.

Phối hợp với các trường nghề, các công ty, doanh nghiệp và đặc biệt là Trường Than khoáng sản tìm giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2022-2025. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2024.

Phối hợp với các xã/thị trấn tuyên truyền, vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động và đi làm việc ngoài tỉnh, giải quyết tốt việc làm cho người lao động đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao.

Thực hiện đúng đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, chính sách ưu đãi các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chú trọng công tác chăm sóc, phát huy người cao tuổi, người khuyết tật; Thực hiện tốt công tác hỗ trợ khẩn cấp, bảo đảm người dân bị thiệt hại khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời. Tham mưu cho UBND huyện rà soát, lập sổ theo dõi đối tượng người tâm thần trên địa bàn.

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các xã/thị trấn, nhất là việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong các chương trình, dự án nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Chính trang khu vực nghĩa trang liệt sỹ huyện.

**\* Đối với Trung tâm GDNN-GDTX huyện:** Tiến hành chỉnh trang khuôn viên trường lớp, trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, cải thiện bữa ăn cho học sinh. Thực hiện chi đúng, chi đủ các chế độ của giáo viên và học sinh.

**\* Bảo hiểm xã hội:** Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, kiểm tra chuyên ngành, thường xuyên đối chiếu, rà soát, hậu kiểm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn và cơ quan Bưu điện xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đến các thôn, bản trên địa bàn huyện. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, các đơn vị sử dụng lao động thực hiện các biện pháp phát triển đối tượng và đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch thu được giao.

#### **4. Đối với lĩnh vực Văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông**

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân tiếp tục thực hiện bài trừ, xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh, giảm tỷ lệ ly hôn từ huyện đến cơ sở, chú trọng các hoạt động tuyên truyền tại thôn, tổ dân phố, các phiên chợ....

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện. Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh vẽ đẹp đất và người Xín Mần; thi thiết kế biểu trưng (logo) về Xín Mần, thời gian tổng kết cuộc thi vào cuối năm 2024 ( *hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện*).

Thành lập hội đồng kiểm nghiệm, đánh giá sách về tuyên truyền bài trừ hủ tục lạc hậu của tác giả Nguyễn Thị Minh Lý.

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, quán hát karaoke về việc để trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ. Yêu cầu khách hàng chưa đủ 18 tuổi phải cung cấp giấy tờ tùy thân liên quan và có sự cho phép của gia đình hoặc nhà trường; kiểm tra các lễ hội văn hóa, quản lý các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Đối với chương trình MTQG: nghiên cứu, khảo sát để lồng ghép nguồn vốn của Chương trình MTQG hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin về du lịch trong nước và quốc tế. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ; phát huy lợi thế chương trình chuyển đổi số vào các hoạt động du lịch, dịch vụ.

Tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và thi đấu các giải thể thao chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức.

#### **5. Lĩnh vực Y tế**

Chú trọng công tác phòng chống các dịch bệnh trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, phương án tuyên truyền tới người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.

Kiểm tra rà soát toàn bộ trang thiết bị y tế đã được cấp tại các trạm y tế xã đảm bảo trang thiết bị được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện chỉnh trang khuôn viên cơ sở y tế “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, tiếp tục thực hiện Đề án 544. Duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế, phối hợp lồng ghép các hoạt động thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế với việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh cho nhân dân tại các tuyến; triển khai công tác khám, tư vấn sức khoẻ cho nhân dân theo kế hoạch.

Tiếp tục cải cách hành chính đơn giản, thuận lợi; cải tiến quy trình khám bệnh để giảm thời gian chờ đợi của người bệnh; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động khám, chữa bệnh, triển khai thêm và nâng cấp một số phần mềm quản lý như: phần mềm quản lý và điều phối nhân lực, phần mềm thống kê, chiết

xuất, kiểm tra dữ liệu tự động, tiến tới triển khai bệnh án điện tử đạt hiệu quả cao hơn, nhanh hơn, tiện lợi và chính xác hơn.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm và các chương trình mục tiêu y tế năm 2024.

\* Bệnh viện Đa khoa huyện: Phối hợp với Hội người cao tuổi huyện tổ chức tư vấn và hướng dẫn nếp sinh hoạt khoa học để phòng chống đột quỵ.

Xây dựng lại khu sân chơi cho trẻ em trong khuôn viên bệnh viện.

### **6. Các Hội đặc thù**

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội của các hội kèm theo tờ trình xin kinh phí tổ chức.

- Hội Cựu giáo chức tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo tham gia giảng dạy tại các lớp xóa mù chữ.

- Hội chữ thập đỏ, Hội Khuyến học xây dựng kế hoạch vận động thu quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học trong năm 2024.

- Tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên.

### **8. Chế độ báo cáo**

Các cơ quan, đơn vị khối VHXH và các xã, thị trấn báo cáo việc triển khai các nội dung, các nhiệm vụ trọng tâm vào ngày 15 tháng cuối quý. Gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung.

### **9. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện**

Phối hợp phòng Giáo dục-Đào tạo theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện các nội dung kết luận, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm đã được chỉ đạo triển khai tại biểu chỉ tiêu đối với các ngành cụ thể. Tổng hợp báo cáo Thường trực UBND huyện vào ngày 20 các tháng cuối quý, báo cáo tổng kết năm trước ngày **15/11/2024**.

Trên đây là kết luận của đồng chí Vũ Thị Hòa - PCT UBND huyện tại Hội nghị giao ban khối Văn hóa – xã hội quý I, triển khai các nhiệm vụ quý II năm 2024. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan liên quan tổ chức thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- TTr.Huyện ủy ;
- TTr.HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị Khối VHXH;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP+CVVP;
- Lưu: VT

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Thèn Văn Tiến**